

- สำเนา -

ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา

ที่ ๑๐๐๙/๒๕๖๑

เรื่อง กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ตามที่กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาได้เปิดให้มีการกู้ยืมเงินผ่านระบบ e-studentloan เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ลักษณะที่ ๑ เงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา ให้แก่นักเรียนหรือนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ (กยศ.เดิม)
ประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๔ ของคำสั่งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนสภามหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ ๒/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี และข้อ ๙ ของคำสั่งมหาวิทยาลัย
บูรพา ที่ ๑๙๗๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติ
การแทน ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ ๒๐๗๗/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๕
เรื่อง การมอบอำนาจให้รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน จึงขอให้ นิสิตที่มีความประสงค์ขอกู้ยืม
เงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้กู้ยืม

๑.๑ ผู้กู้ต้องมีอายุในขณะที่ยื่นขอกู้ โดยเมื่อนับรวมกับระยะเวลาปลอดหนี้ ๒ (สอง) ปี
และระยะเวลาผ่อนชำระอีก ๑๕ (สิบห้า) ปี รวมกันแล้วต้องไม่เกิน ๖๐ (หกสิบ) ปี

๑.๒ เป็นนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

๑.๓ เป็นผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์รายได้บิดา มารดา ผู้ปกครอง คู่สมรสในกรณีของผู้ขอกู้ยืม
ได้ทำการสมรสแล้ว รวมกันไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ต่อปี

๑.๔ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบหรือประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้า
ศึกษาในสถานศึกษา

๑.๕ เป็นผู้ที่มีผลการเรียนดี

๑.๖ เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่ฝ่าฝืนระเบียบ ข้อบังคับของสถานศึกษาชั้นร้ายแรง
หรือไม่เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสื่อมเสีย เช่น หมกมุ่นในการพนัน เสพยาเสพติดให้โทษ ดื่มสุราเป็นอาจิดนหรือ
เที่ยวเตร่ในสถานบันเทิงเรีงรมย์เป็นอาจิดน เป็นต้น

๑.๗ เป็นผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณณะในระหว่างปีการศึกษาที่ผ่านมา
ปีการศึกษาที่จะขอกู้ยืม โดยมีหลักฐานการเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมที่มีประโยชน์ต่อสังคมหรือสาธารณณะ
ที่น่าเชื่อถือ ๑ กิจกรรม

/ ๑.๘ ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จ...

๑.๘ ไม่เคยเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดๆ มาก่อน

๑.๙ ไม่เป็นผู้ปฏิบัติงานและรับเงินเดือนหรือค่าจ้างประจำในหน่วยงานของรัฐ

หรือเอกชนในลักษณะเต็มเวลา

๑.๑๐ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๑.๑๑ ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ได้รับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

๑.๑๒ ไม่เคยเป็นผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้กับกองทุน เว้นแต่จะได้ชำระหนี้ดังกล่าว

ครบถ้วนแล้ว

ข้อ ๒. นิสิตดำเนินการตามตารางขั้นตอนการขอกู้ยืม ดังนี้

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันเวลา/สถานที่
๑	ให้นิสิตผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ดำเนินการเข้าระบบ e-studentloan เพื่อยื่นแบบคำขอกู้ยืมเงินผ่านระบบ ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ (<u>นิสิตเลือกความประสงค์ขอกู้ในช่องค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพ</u>) พร้อมพิมพ์แบบคำขอกู้ยืมเงินจากระบบ	- ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ถึง ๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ <u>เว็บไซต์กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา</u> http://www.studentloan.or.th/
๒	ให้นิสิตผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา ดำเนินการดาวน์โหลด “รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.เดิม)” ทางเว็บไซต์ กองกิจการนิสิต พร้อมจัดเตรียมเอกสารประกอบให้เรียบร้อย	- ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ค. ถึง ๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ <u>เว็บไซต์กองกิจการนิสิต</u> http://affairs.buu.ac.th/
๓	ให้นิสิตผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา จองคิว และส่งเอกสาร รอบที่ ๑ <u>นิสิตจองคิวส่งเอกสาร พร้อมพิมพ์บัตรคิว</u>	- วันที่ ๑๐ ก.ค. ถึง ๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ <u>จองคิวส่งเอกสาร กยศ. ได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต</u> http://affairs.buu.ac.th/
	<u>ส่งเอกสาร ดังนี้</u> ลำดับที่ ๑ แบบคำขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-studentloan ลำดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม <u>ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรคิว</u>	- วันที่ ๕ ส.ค. ถึง ๗ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ <u>ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา</u>
	ให้นิสิตผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา จองคิว และส่งเอกสาร รอบที่ ๒ <u>นิสิตจองคิวส่งเอกสาร พร้อมพิมพ์บัตรคิว</u>	- วันที่ ๒๑ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑ <u>จองคิวส่งเอกสาร กยศ. ได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต</u> http://affairs.buu.ac.th/

/ ส่งเอกสาร ดังนี้...

ลำดับที่	ขั้นตอนการดำเนินการ	วันเวลา/สถานที่
๓	<p>ส่งเอกสาร ดังนี้</p> <p>ลำดับที่ ๑ แบบคำขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-studentloan</p> <p>ลำดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม</p> <p>ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรคิว</p>	<p>- วันที่ ๒๗ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ห้องกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยบูรพา</p>
๓	<p><u>ให้นิสิตผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา</u></p> <p><u>วิทยาเขตจันทบุรี รอบที่ ๑</u></p> <p>จงควิส่งเอกสาร พร้อมพิมพ์บัตรคิว</p>	<p>- วันที่ ๑ ส.ค. ถึง ๕ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>จงควิส่งเอกสาร กยศ. ได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/</p>
	<p>ส่งเอกสาร ดังนี้</p> <p>ลำดับที่ ๑ แบบคำขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-studentloan</p> <p>ลำดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม</p> <p>ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรคิว</p>	<p>- วันที่ ๓ ส.ค. ถึง ๕ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ณ งานกิจการนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา</p>
	<p><u>ให้นิสิตผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา</u></p> <p><u>วิทยาเขตจันทบุรี รอบที่ ๒</u></p> <p>จงควิส่งเอกสาร พร้อมพิมพ์บัตรคิว</p>	<p>- วันที่ ๒๑ ส.ค. ถึง ๓๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>จงควิส่งเอกสาร กยศ. ได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/</p>
	<p>ส่งเอกสาร ดังนี้</p> <p>ลำดับที่ ๑ แบบคำขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-studentloan</p> <p>ลำดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม</p> <p>ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรคิว</p>	<p>- วันที่ ๒๗ ส.ค. ถึง ๓๐ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ณ งานกิจการนิสิต วิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา</p>
	<p><u>ให้นิสิตผู้กู้ยืมรายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าที่เปลี่ยนสถานศึกษา</u></p> <p><u>วิทยาเขตสระแก้ว</u></p> <p>จงควิส่งเอกสาร พร้อมพิมพ์บัตรคิว</p>	<p>- วันที่ ๒๑ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>จงควิส่งเอกสาร กยศ. ได้ที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/</p>
	<p>ส่งเอกสาร ดังนี้</p> <p>ลำดับที่ ๑ แบบคำขอกู้ยืมเงินจากระบบ e-studentloan</p> <p>ลำดับที่ ๒ รายการเอกสารประกอบแบบคำขอกู้ยืม</p> <p>ในวัน เวลา และสถานที่ ตามที่ระบุในบัตรคิว</p>	<p>- วันที่ ๒๗ ส.ค. ถึง ๓๑ ส.ค. พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ณ งานกิจการนิสิต วิทยาเขตสระแก้ว มหาวิทยาลัยบูรพา</p>
๔	<p>๑. กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อนิสิตประเภทผู้กู้ยืมรายใหม่ เพื่อให้ นิสิตตรวจสอบรายชื่อเข้ารับการสัมภาษณ์</p> <p>๒. กองกิจการนิสิต จะประกาศรายชื่อ นิสิตผู้ได้รับสิทธิการกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พร้อมทั้งการทำสัญญา และปฐมนิเทศ</p>	<p>ภายในเดือน ก.ย. พ.ศ. ๒๕๖๑</p> <p>ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ณ อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น ๑ ป้ายประกาศประชาสัมพันธ์ ของคณะ/วิทยาลัย/วิทยาเขต และที่เว็บไซต์กองกิจการนิสิต http://affairs.buu.ac.th/</p>

ทั้งนี้ หากนิสิตท่านใด ไม่ดำเนินการตามประกาศที่กำหนดไว้ข้างต้นนี้ มหาวิทยาลัยจะถือว่า
นิสิตไม่ประสงค์ขอกู้ยืมเงิน และขอสงวนสิทธิไม่รับเอกสารการยื่นความประสงค์ขอกู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

จึงประกาศมาให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ) เสถียร ปุระณะวิทย์

(นายเสถียร ปุระณะวิทย์)

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ปฏิบัติการแทน

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัย

สำเนาถูกต้อง

๙๙๖

(นางสาวสังวาลย์ จันทร์ดำ)

นักวิชาการศึกษา